



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited

ที่ AI 204/2559

31 มีนาคม 2559

เรื่องชี้แจงการนำส่งงบการเงินประจำปี 2558 ผู้สอบบัญชีผู้สอบบัญชี แบบไม่แสดงความเห็นต่องบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดและแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบแสดงฐานะการเงิน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง รายงานของผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

ตามที่ บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (AI) ได้นำส่งงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ("ผู้สอบบัญชี") ไม่แสดงความเห็นต่องบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดและแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบแสดงฐานะการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งสามารถแบ่งความเห็นออกเป็น 2 เกณฑ์ดังนี้

1. เกณฑ์ไม่แสดงความเห็นต่องบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด

เนื่องจาก ผู้สอบบัญชี ไม่สามารถสรุปได้ว่า ยอดคงเหลือของงบการเงินปี 2557 ได้มีการยกมาในปีปัจจุบัน อย่างถูกต้องและได้มีการปรับปรุงย้อนหลังและการเปิดเผยข้อมูลเปรียบเทียบของงบการเงินสำหรับปี 2557 อย่างเหมาะสมหรือไม่ หรืออาจมีรายการปรับปรุงใดๆที่จำเป็นต่องบการเงินสำหรับปี 2558 และอาจมีผลกระทบต่อการเปรียบเทียบตัวเลขปีปัจจุบันกับตัวเลขเปรียบเทียบ จึงไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจึ้นรวมและเฉพาะกิจการงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการซึ่งเหตุการณ์ข้างต้นนี้เป็นการถูกจำกัดขอบเขตโดยฝ่ายบริหาร ด้วยเหตุการณ์ที่สำคัญดังนี้

- ผู้สอบบัญชีปีก่อนของบริษัทฯ ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ก่อนปรับปรุงใหม่) ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558 เนื่องด้วยการจัดการของกิจการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ด้านต้นทุนขายและสินค้าคงเหลือที่ไม่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ รวมถึงการใช้สินทรัพย์ของกิจการอาจไม่เหมาะสมจึงทำให้ข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับการผลิตไม่สมเหตุสมผลรวมถึงการควบคุมการนำวัตถุดิบและสินค้าเข้าและออกจากโรงงานผลิตของกิจการที่ไม่อาจแน่ใจถึงความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลและหลักฐานได้ ซึ่งมีผลต่อต้นทุนขายและสินค้าคงเหลือ รวมถึงบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง
- จากการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีพบว่า การผลิตในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2558 ได้ผลผลิต(Production Yield) ที่ต่ำกว่าปกติซึ่งทางผู้สอบบัญชีได้รับหนังสือชี้แจงจากคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายโรงงานผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ หัวหน้าส่วนขนส่งฝ่ายโรงงานในวันที่ 28 มีนาคม 2559 ทางผู้สอบบัญชียังไม่สามารถตรวจสอบให้ได้หลักฐานเพื่อยืนยันความเหมาะสมของหนังสือชี้แจงดังกล่าวได้



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited

2. เกณฑ์แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบแสดงฐานะการเงิน

จากประเด็นในเกณฑ์ข้อแรก ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่อกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด ส่งผลให้ผู้สอบบัญชีไม่สามารถสรุปได้ว่าอาจมีรายการ ปรับปรุงใดๆที่จำเป็นต่องบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการสำหรับปี 2558 จึงแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อ งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการโดยเป็นการถูกจำกัดขอบเขตโดยฝ่ายบริหาร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำปี 2557 (ฉบับแก้ไข) และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ตรวจสอบของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้วและพร้อมที่จะให้ทางสำนักงานตรวจสอบบัญชีเข้ามาดำเนินการ Special Audit สำหรับ งบการเงินประจำปี 2557 (ฉบับแก้ไข) ขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหาผู้ตรวจสอบบัญชีมาดำเนินการ Special Audit และ แสดงความเห็นบนงบการเงินประจำปี 2557 (ฉบับแก้ไข) ของบริษัทฯ หากมีความคืบหน้าประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)



→

(นายธนิศย์ ธารีรัตนวิบูลย์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายเลขานุการ

Tel. 0-2517-1451

Fax. 0-2517-1465

Email : ir@asianinsulators.com